

11. รายการระหว่างกัน
11.1 รายการระหว่างกันของบริษัทฯ และ บริษัทย่อยกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2554 และสิ้นสุด 31 มีนาคม 2555

บุคคล/นิติบุคคล ที่อาจมีความ ขัดแย้ง	ความสัมพันธ์	ลักษณะของรายการ ระหว่างกัน	มูลค่ารายการ (พันบาท)		ความจำเป็น/ ความสมเหตุสมผลของรายการ	ความเห็นของ คณะกรรมการตรวจสอบ	
			บัญชีสิ้นสุด 31 ธ.ค. 54ปี บัญชีสิ้นสุด 31 ธ.ค. 53	งวดสามเดือน สิ้นสุด 31 มี.ค. 55ปี บัญชีสิ้นสุด 31 ธ.ค. 54			
1. บริษัท เค ซี บี เอส สไตร์ จำกัด	<ul style="list-style-type: none"> • บริษัทย่อยของบริษัทฯ •ญาติสนิทของผู้ถือหุ้นใหญ่ของ บริษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ใน บจ. เค ซี บี เอส สไตร์ จำกัด • บริษัทฯ ซื้อหุ้นทั้งหมดของ บจ. เค ซี บี เอส สไตร์ จากผู้ถือหุ้นเก่าทั้งหมด เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2554 	1.1 รายการกับบริษัทฯ <u>และ บจ. เอสซีซี เมินแทน</u> <u>แนนซ์ เซอร์วิสเชส</u>	<ul style="list-style-type: none"> - ซื้อวัสดุประกอบการ - ค่าเช่า - ค่าบริการ (ค่า ซ่อมแซม) - ค่าใช้จ่ายในการ บริหาร - <u>ซื้อทรัพย์สิน</u> <u>(เครื่องจักร)</u> - <u>เงินจ่ายล่วงหน้าค่า</u> <u>สินค้า (เงินมัดจำ)</u> - เจ้าหน้าที่การค้า 	<ul style="list-style-type: none"> 35,920.8 92.9 57.6 1,848.7 ! ! 324.0 46.5 93.3 670.0 9,364.4 	<ul style="list-style-type: none"> ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 	<ul style="list-style-type: none"> - <u>กลุ่มบริษัทฯ</u> ทำการซื้อวัสดุประกอบการ วัสดุ สำหรับทำการซ่อมแซม และเครื่องจักร รวมทั้งรับ บริการซ่อมแซมจาก บจ. เค ซี บี เอส สไตร์ - ในการซื้อวัสดุประกอบการบางชนิด บริษัทฯ ต้อง เช่าอุปกรณ์เพิ่มเติม ทำให้บริษัทฯ มีรายการเช่า จาก บจ. เค ซี บี เอส สไตร์ - <u>เงินไขทางการค้าและราคาวัสดุประกอบการ วัสดุ</u> <u>สำหรับทำการซ่อมแซมและค่าเช่าที่ บจ. เค ซี บี</u> <u>เอส สไตร์ เรียกเก็บใกล้เคียงกับราคาทั่วไปที่กลุ่ม</u> <u>บริษัทฯ บริษัทฯ</u> สามารถซื้อได้จากผู้ค้ารายอื่นๆ - บริษัทฯ ได้ทำการซื้อหุ้นทั้งหมดของ บจ. เค ซี บี เอส และทำการจัดโครงสร้างการถือหุ้น เพื่อให้ บจ. เค ซี บี เอส สไตร์ มีสถานะเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ โดยมีสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 100 - <u>บริษัทฯ และ บจ. เอสซีซี เมินแทนแนนซ์ เซอร์วิส</u> <u>เชส ยังคงมีรายการซื้อขายกับ บจ. เค ซี บี เอส</u> <u>สไตร์ ในงวดสามเดือนสิ้นสุด 31 มีนาคม 2555</u> <u>อย่างไรก็ตาม เนื่องจาก บจ. เค ซี บี เอส สไตร์ เป็น</u> <u>บริษัทย่อยของบริษัทฯ ทำให้ไม่มีมูลค่ารายการ</u> <u>ระหว่างกันในการเงินรวม</u> 	<ul style="list-style-type: none"> - การซื้อวัสดุประกอบการ วัสดุสำหรับทำการ ซ่อมแซม และทรัพย์สิน อุปกรณ์ และการรับ บริการซ่อมแซม เป็น รายการตามธุรกิจปกติ ของกลุ่มบริษัทฯ - ราคาที่เรียกเก็บระหว่าง กันและเงินไขทางการ ค้า มีความสมเหตุสมผล

บุคคล/นิติบุคคล ที่อาจมีความ ขัดแย้ง	ความสัมพันธ์	ลักษณะของรายการ ระหว่างกัน	มูลค่ารายการ (พันบาท)		ความจำเป็น/ ความสมเหตุสมผลของรายการ	ความเห็นของ คณะกรรมการตรวจสอบ
			บัญชีสิ้นสุด 31 ธ.ค. 54ปี บัญชีสิ้นสุด 31 ธ.ค. 53	งวดสามเดือน สิ้นสุด 31 มี.ค. 55ปี บัญชีสิ้นสุด 31 ธ.ค. 54		

<p>2. บริษัท แอทเน็ท จำกัด</p>	<ul style="list-style-type: none"> • เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน • กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ใน บจ. แอทเน็ท โดยถือหุ้นร้อยละ 45:0 • กรรมการของบริษัท และผู้ถือหุ้นของบริษัท รวม 2 ท่านคือ นายบุญเครือ เขมาภิรัตน์ และ นางสุดจินดา เศรษฐกุลวิชัยเป็นกรรมการของ บจ. แอทเน็ท • บจ. แอทเน็ท ได้แจ้งหยุดดำเนินการชั่วคราวกับกรมสรรพากรแล้ว และจะทำการยกเลิกการดำเนินการและชำระบัญชีต่อไป 	<p>2.1 รายการกับบริษัท</p> <ul style="list-style-type: none"> - ชื่อวัสดุประกอบการ - ค่าซ่อมแซม - ชื่อทรัพย์สิน 	<p>4</p> <p>28.3</p> <p>7,254.2</p>	<p>-</p> <p>-</p> <p>-</p>	<ul style="list-style-type: none"> - บริษัทฯ ทำการซื้อวัสดุประกอบการ วัสดุสิ้นเปลือง อุปกรณ์ วัสดุสำหรับทำการซ่อมแซม และเครื่องจักรจากบจ. แอทเน็ท - ราคาวัสดุและค่าเช่าที่บจ. แอทเน็ท เรียกเก็บใกล้เคียงกับราคาทั่วไปที่บริษัท สามารถซื้อได้จากผู้ค้ารายอื่นๆ 	<ul style="list-style-type: none"> - การซื้อวัสดุประกอบการ วัสดุสิ้นเปลือง อุปกรณ์ เป็นรายการตามธุรกิจปกติของบริษัทฯ - ราคาที่เรียกเก็บระหว่างกันมีความสมเหตุสมผล
<p>32. บริษัท เอสซีซี ปาร์ค จำกัด</p>	<ul style="list-style-type: none"> • เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน • กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ใน บจ. เอสซีซี ปาร์ค โดยถือหุ้นร้อยละ 60.0 • กรรมการของบริษัท และผู้ถือหุ้นของบริษัท รวม 3 ท่านคือ นายบุญเครือ เขมาภิรัตน์ นายฉัตรมงคล เขมาภิรัตน์และ นางสุดจินดา เศรษฐกุลวิชัยเป็นกรรมการของ บจ. เอสซีซี ปาร์ค 	<p>32.1 รายการกับบริษัท</p> <ul style="list-style-type: none"> - รายได้จากการขาย (ขายน้ำมันดีเซล) - ค่าเช่าจ่าย - <u>เจ้าหนี้อื่น</u> 	<p>138.5</p> <p>800.0</p> <p>-144.3</p>	<p>!</p> <p>300,0869.6</p> <p>100.0</p>	<ul style="list-style-type: none"> - บจ. เอสซีซี ปาร์ค ซื้อน้ำมันดีเซลจากบริษัทฯ ราคาซื้อขายใกล้เคียงกับราคาตลาด โดยบริษัทฯ คิดค่าจัดเก็บและค่าดำเนินการเล็กน้อย - บริษัทฯ เช่าพื้นที่ว่างจากบจ. เอสซีซี ปาร์ค ในตำบลสุรศักดิ์ อำเภอศรีราชา ขนาดพื้นที่ 18 ไร่ 42 งาน 495 ตารางวา ราคาเช่ารวม 100,000 บาทต่อเดือน เพื่อใช้ในการจัดเก็บวัสดุ - <u>เงื่อนไขทางการค้า</u>ราคาของบริษัทฯ เช่าพื้นที่จากบจ. เอสซีซี ปาร์ค เป็นราคาที่เทียบเคียงได้กับราคาที่บจ. เอสซีซี ปาร์ค คิดจากลูกค้ารายอื่น - <u>ตั้งแต่ปี 2555 บริษัทฯ ไม่มีนโยบายขายน้ำมันดีเซลให้กับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน</u> 	<ul style="list-style-type: none"> - <u>เงื่อนไขทางการค้า</u>และราคาขายน้ำมันมีความสมเหตุสมผล - การเช่าพื้นที่เพื่อจัดเก็บวัสดุ เป็นรายการสนับสนุนธุรกิจของบริษัทฯ - ราคาเช่ามีความสมเหตุสมผล

<p>3. บริษัท จีแอลออนไลน์ จำกัด</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน ● กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ใน บจ. จีแอลออนไลน์ โดยถือหุ้นร้อยละ 55.5 ● กรรมการของบริษัท และผู้ถือหุ้นของบริษัท รวม 1 ท่าน คือ นายฉัตรมงคล เขมาภิรัตน์ เป็นกรรมการของ บจ. จีแอลออนไลน์ 	<p>3.1 รายการกับกลุ่มบริษัท</p> <ul style="list-style-type: none"> - ค่าใช้จ่ายในการบริหาร (ค่าบริการทางบัญชี และค่าโปรแกรม) - เจ้าหนี้อื่น 	<p>177.0</p> <p>15.4</p>	<p>30.0</p> <p>-</p>	<ul style="list-style-type: none"> - บจ. จีแอล ออนไลน์ ได้ให้บริการเกี่ยวกับการจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์แก่บริษัทฯ และให้บริการระบบจัดเก็บข้อมูลแก่กลุ่มบริษัท - เงื่อนไขทางการค้าและราคาค่าบริการจัดทำบัญชีที่ บจ. จีแอล ออนไลน์ เรียกเก็บจากกลุ่มบริษัท เป็นราคาที่เทียบเคียงได้กับราคาและเงื่อนไขที่ บจ. จีแอล ออนไลน์ เรียกเก็บจากลูกค้ารายอื่น - การเข้าสู่ระบบ จะต้องเข้าโดยใช้ชื่อผู้ใช้ (username) และรหัส (password) ซึ่งทางฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) ของบริษัทฯ เป็นผู้ดูแล 	<ul style="list-style-type: none"> - บริการเกี่ยวกับการจดทะเบียนและระบบจัดเก็บข้อมูล เป็นรายการสนับสนุนธุรกิจของบริษัท - เงื่อนไขทางการค้าค่าบริการที่เรียกเก็บมีความสมเหตุสมผล
<p>4. บริษัท จีแอลออนไลน์ จำกัด</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน ● กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ใน บจ. จีแอลออนไลน์ โดยถือหุ้นร้อยละ 55.5 ● กรรมการของบริษัท และผู้ถือหุ้นของบริษัท รวม 1 ท่าน คือ นายฉัตรมงคล เขมาภิรัตน์ เป็นกรรมการของ บจ. จีแอล ออนไลน์ 	<p>4.1 รายการกับบริษัท</p> <ul style="list-style-type: none"> - ค่าใช้จ่ายในการบริหาร - เจ้าหนี้อื่น 	<p>240.0</p> <p>10.0</p>	<p>0</p> <p>15.4</p>	<ul style="list-style-type: none"> - บจ. จีแอล ออนไลน์ ให้ค่าบริการทางด้านบัญชีและการเงินแก่ - ราคาค่าบริการจัดทำบัญชีที่ บจ. จีแอล ออนไลน์ เรียกเก็บจากบริษัทฯ เป็นราคาที่เทียบเคียงได้กับราคาที่ บจ. จีแอล ออนไลน์ เรียกเก็บจากลูกค้ารายอื่น 	<ul style="list-style-type: none"> - เป็นรายการสนับสนุนธุรกิจของบริษัท - ค่าบริการจัดทำบัญชีที่เรียกเก็บมีความสมเหตุสมผล
<p>5. บริษัท เซลิกอน เซอร์วิส เซ็นเตอร์ จำกัด</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน ● กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท เป็นผู้ถือหุ้นของ บจ. เซลิกอน เซอร์วิส เซ็นเตอร์ จำกัด โดยถือหุ้นในสัดส่วน ร้อยละ 25.5 	<p>5.1 รายการกับบริษัท</p> <ul style="list-style-type: none"> - ค่าวัสดุสิ้นเปลือง (ส่วนประกอบอุปกรณ์คอมพิวเตอร์) - ชื่อ ทรัพย์สิน (ส่วนประกอบอุปกรณ์คอมพิวเตอร์) 	<p>29.6</p> <p>48.0</p>	<p>-</p> <p>-</p>	<ul style="list-style-type: none"> - บริษัท ชื่อคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์จาก บจ. เซลิกอน เซอร์วิส เซ็นเตอร์ - ราคาที่บริษัทฯ ชื่ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์จาก บจ. เซลิกอน เซอร์วิส เซ็นเตอร์ เป็นราคาที่เทียบเคียงได้กับราคาที่ บจ. เซลิกอน เซอร์วิส เซ็นเตอร์ คิดจากลูกค้ารายอื่น 	<ul style="list-style-type: none"> - เป็นรายการสนับสนุนธุรกิจของบริษัท - ราคาซื้อขายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์มีความสมเหตุสมผล

<p>6. บริษัท ศรีราชา โฮลดิ้ง จำกัด</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน ● บจ. ศรีราชา โฮลดิ้ง เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ โดยถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 64.6 ● กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ให้ บจ. ศรีราชา โฮลดิ้ง โดยถือหุ้นร้อยละ 100.0 ● กรรมการของบริษัทฯ 3 ท่านคือ นายบุญเกรือ เขมาภีร์ตัน นายฉัตรมงคล เขมาภีร์ตันและ นางสุดจินดา เสรษฐกุลวิชัยเป็นกรรมการ บจ. ศรีราชา โฮลดิ้ง 	<p>6.1 รายการกับบริษัทฯ</p> <p>← ค่าใช้จ่ายในการบริหาร (ค่าที่ปรึกษาทางกฎหมาย)</p>	<p>40:0</p>	<p>-</p>	<p>← บจ. ศรีราชา โฮลดิ้ง จ้างที่ปรึกษาทางกฎหมาย เพื่อให้คำปรึกษาทางกฎหมายในเรื่องต่างๆ อย่งไรก็ดีที่ปรึกษาทางกฎหมายได้ให้คำปรึกษาแก่บริษัทฯ ในเรื่องต่างๆ ด้วย บจ. ศรีราชา โฮลดิ้งจึงเรียกเก็บเงินค่าที่ปรึกษาทางกฎหมายในส่วนที่เกี่ยวกับบริษัทฯ</p>	<p>← เป็นรายการสนับสนุนธุรกิจของบริษัทฯ</p> <p>← การคิดราคาระหว่างกันมีความสมเหตุสมผล</p>
--	---	--	-------------	----------	--	---

บุคคล/นิติบุคคล ที่อาจมีความ ขัดแย้ง	ความสัมพันธ์	ลักษณะของรายการ ระหว่างกัน	มูลค่ารายการ (พันบาท)		ความจำเป็น/ ความสมเหตุสมผลของรายการ	ความเห็นของ คณะกรรมการตรวจสอบ
			บัญชีสิ้นสุด 31 ธ.ค. 54ปี บัญชีสิ้นสุด 31 ธ.ค. 53	งวดสามเดือน สิ้นสุด 31 มี.ค. 55ปี บัญชีสิ้นสุด 31 ธ.ค. 54		
74. บริษัท พรินติ้ง 108 จำกัด	<ul style="list-style-type: none"> เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ใน บจ. พรินติ้ง 108 โดยถือหุ้นร้อยละ 49.0 กรรมการของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 1 ท่าน คือ นายฉัตรมงคล เขมาภิรัตน์ เป็นกรรมการของ บจ. พรินติ้ง 108 	47.1 รายการกับกลุ่มบริษัท - ชื่อวัสดุประกอบการ - <u>ค่าธรรมเนียมค่าบริการ</u> - ค่าใช้จ่ายในการบริหาร (ค่าจ้างพิมพ์นามบัตร และกระดาษหัวจดหมาย) - เจ้าหนี้อื่น	25.4 2.3 69.3 26.0 - 49.8 -	- 0.6 57.3 - 26.0	- <u>กลุ่มบริษัทฯ</u> ได้จ้างให้ บจ. พรินติ้ง 108 ทำการพิมพ์นามบัตร และกระดาษหัวจดหมายให้กับบริษัทฯ - ราคาค่าบริการและวัสดุจัดทำบัญชีที่ บจ. พรินติ้ง 108 เรียกเก็บจาก <u>กลุ่มบริษัทฯ</u> เป็นราคาที่เทียบเคียงได้กับราคาที่ บจ. พรินติ้ง 108 เรียกเก็บจากลูกค้ารายอื่น	- <u>การซื้อวัสดุประกอบการและจ้างพิมพ์นามบัตรและกระดาษหัวจดหมาย</u> เป็นรายการสนับสนุนธุรกิจของบริษัทฯ - <u>เงื่อนไขทางการค้าและการคิดราคา</u> ระหว่างกันมีความสมเหตุสมผล

<p>85. บริษัท บี เค วัน ศรีราชา จำกัด</p>	<ul style="list-style-type: none"> • เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน • กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ใน บจ. บี เค วัน ศรีราชา โดยถือหุ้นร้อยละ 35.0 • กรรมการของบริษัท และผู้ถือหุ้นของบริษัท รวม 3 ท่าน คือ นายฉัตรมงคล เขมาภิรัตน์ นางสุดจินดา เศรษฐกุลวิชัย และนายคนธีร์ เขมาภิรัตน์เป็นกรรมการของบจ. บี เค วัน ศรีราชา 	<p>85.1 รายการกับบริษัท และบจ. เคซีบีเอส สโตร์</p> <ul style="list-style-type: none"> - รายได้จากการขาย - <u>รายได้จากการให้บริการ</u> - ลูกหนี้อื่น 	<p>618.5</p> <p>157.2</p> <p>200.2</p>	<p> </p> <p> </p> <p> </p>	<ul style="list-style-type: none"> - บจ. บี เค วัน ศรีราชา ซื้อน้ำมันดีเซลจากบริษัท ราคาซื้อขายใกล้เคียงกับราคาตลาด โดยบริษัท คิดค่าจัดเก็บและค่าดำเนินการเล็กน้อย - บจ. บี เค วัน ศรีราชา ซื้อวัสดุประกอบการจาก บจ. เคซีบีเอส สโตร์ โดยบจ. เคซีบีเอส สโตร์ โดยราคาซื้อขายใกล้เคียงกับราคาตลาด และสูงกว่าที่บจ. เคซีบีเอส สโตร์ซื้อมาเล็กน้อย - บจ. บี เค วัน ศรีราชา ได้จ้างบริษัท ในการทำงานก่อสร้าง โดยบริษัท คิดค่าบริการตามราคาต้นทุนบวกกำไร - ตั้งแต่ปี 2555 บริษัท ไม่มีนโยบายที่จะขายน้ำมันดีเซลให้กับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน ตลอดจนการใช้ทรัพยากรร่วมกันกับบริษัท ที่เกี่ยวข้องกัน - บริษัท ได้ชำระลูกหนี้ค้างชำระทั้งหมดแล้วในเดือนกุมภาพันธ์ 2555 	<ul style="list-style-type: none"> - เป็นรายการสนับสนุนธุรกิจของบริษัท - เงื่อนไขทางการค้าและการคิดราคาระหว่างกันมีความสมเหตุสมผลราคาคิดราคาระหว่างกันมีความสมเหตุสมผล
<p>บุคคล/นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง</p>	<p>ความสัมพันธ์</p>	<p>ลักษณะของรายการระหว่างกัน</p>	<p>มูลค่ารายการ (พันบาท)</p> <p>ปีบัญชีสิ้นสุด 31 ธ.ค. 54ปีบัญชีสิ้นสุด 31 ธ.ค. 53</p> <p>งวดสามเดือนสิ้นสุด 31 มี.ค. 55ปีบัญชีสิ้นสุด 31 ธ.ค. 54</p>		<p>ความจำเป็น/ ความสมเหตุสมผลของรายการ</p>	<p>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</p>

<p>96. บริษัท ศรีราชา-โยโกฮามา จำกัด</p>	<ul style="list-style-type: none"> • เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน • กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ใน บจ. ศรีราชา-โยโกฮามา โดยถือหุ้นร้อยละ 56.0 • กรรมการของบริษัท และผู้ถือหุ้นของบริษัท รวม 2 ท่าน คือ นายฉัตรมงคล เขมาภิรรัตน์ และนางสุดจินดา เทรษฐกุลวิชัย เป็นกรรมการของบจ. ศรีราชา-โยโกฮามา 	<p>96.1 รายการกับบจ. เอสซีซี เมนเทนแนนซ์ เซอร์วิสเชส</p> <p>- ค่าใช้จ่ายในการบริหาร(ค่าสาธารณูปโภค)</p> <p>- เจ้าหนี้อื่น</p>	<p>181.7</p> <p>19,5499.3</p>	<p>19.5-</p>	<p>- บจ.เอสซีซี เมนเทนแนนซ์ เซอร์วิสเชส เคยเช่าพื้นที่จากบจ. ศรีราชา-โยโกฮามา หลังจากหมดสัญญา บจ. เอสซีซี เมนเทนแนนซ์ ได้ย้ายออกจากพื้นที่ดังกล่าว ในช่วงการขนย้ายอุปกรณ์ออกจากพื้นที่ดังกล่าว บจ. เอสซีซี เมนเทนแนนซ์ มีการใช้น้ำ และไฟฟ้า ของบจ. ศรีราชา-โยโกฮามา</p> <p>- บจ. เอสซีซี เมนเทนแนนซ์ เซอร์วิสเชส ย้ายออกจากพื้นที่ดังกล่าวทั้งหมดเมื่อเดือน ธันวาคม พุทธศักราช 2554</p> <p>- บจ. ศรีราชา-โยโกฮามาเรียกเก็บค่าน้ำ และค่าไฟฟ้าจากบจ. เอสซีซี เมนเทนแนนซ์ เซอร์วิสเชส ในราคาที่บจ. ศรีราชา-โยโกฮามา จ่ายจริง</p>	<p><u>รายการค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสาธารณูปโภคเป็นรายการเพื่อชำระค่าใช้จ่ายที่บจ. ศรีราชา-โยโกฮามาต้องจ่ายจริง และ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - เป็นรายการที่สนับสนุนธุรกิจของบริษัท - การคิดราคาระหว่างกันมีความสมเหตุสมผล
<p>10. บริษัท เอสซีเทค จำกัด</p>	<ul style="list-style-type: none"> • เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน • กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ใน บจ. เอสซีเทค โดยถือหุ้นร้อยละ 6.0 • กรรมการของบริษัท 1 ท่าน คือ นางสุดจินดา เทรษฐกุลวิชัย เป็นกรรมการของบจ. เอสซีเทค 	<p>10.1 รายการกับบริษัทฯ</p> <p>- ต้นทุนอุปกรณ์ให้เช่า (ค่าซ่อม)</p> <p>- ค่าใช้จ่ายในการบริหาร</p>	<p>145.1</p>	<p>-</p> <p>-</p>	<p>- บจ. เอสซีเทค ทำการซ่อมรถยนต์ และรถกระบะให้กับบริษัทฯ</p> <p>- ราคาที่เรียกเก็บระหว่างกันเป็นราคาที่เทียบเคียงได้กับที่เรียกเก็บจากลูกค้ารายอื่น</p>	<p>- เป็นรายการที่เป็นไปตามธุรกิจปกติของบริษัท</p> <p>- การคิดราคาระหว่างกันมีความสมเหตุสมผล</p>
<p>บุคคล/นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง</p>	<p>ความสัมพันธ์</p>	<p>ลักษณะของรายการระหว่างกัน</p>	<p>มูลค่ารายการ (พันบาท) ปีบัญชีสิ้นสุด 31 ธ.ค. 53 ปีบัญชีสิ้นสุด</p>	<p>ความจำเป็น/ ความสมเหตุสมผลของรายการ</p>	<p>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</p>	

		31 ธ.ค. 54				
<p>447. บริษัท ศรีราชาลิซซิ่ง จำกัด</p>	<ul style="list-style-type: none"> เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ใน บจ. ศรีราชาลิซซิ่ง โดยถือหุ้นร้อยละ 99.9 กรรมการของบริษัท และผู้ถือหุ้นของบริษัท รวม 2 ท่าน คือ นางสาวจินดา เศรษฐกุลวิชัย และนายบุญเครือ เขมาภีรัตน์ เป็นกรรมการของ บจ. ศรีราชาลิซซิ่ง 	<p>447.1 รายการกับบริษัท</p> <p>— ค่าเช่า</p> <p>- ชื่อทรัพย์สิน (เครื่องจักรและยานพาหนะ)</p>	<p>8,409.6</p> <p>598,131,418.0</p>	<p>1</p> <p>598.1</p>	<p>— บริษัท เช่าเครื่องจักรและยานพาหนะ เพื่อใช้ในกิจกรรมประกอบกิจการของบริษัท จาก บจ. ศรีราชาลิซซิ่ง</p> <p>— บริษัท ซื้อเครื่องจักรและยานพาหนะที่บริษัทเช่า จาก บจ. ศรีราชาลิซซิ่ง สองครั้ง ในราคา 31,418,019 บาท และ 598,131 บาท เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2553 และวันที่ 29 กันยายน 2554 ตามลำดับ โดยเป็นราคาใกล้เคียงลดจากกับราคาประเมินโดยผู้ประเมิน ซึ่งประเมินราคาทรัพย์สินในราคา 8 แสนบาท</p>	<ul style="list-style-type: none"> บริษัท มีความจำเป็นต้องใช้เครื่องจักรในการประกอบธุรกิจของบริษัท การซื้อสินทรัพย์เป็นไปเพื่อลดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การติดราคาระหว่างกันมีความสมเหตุสมผล
<p>บุคคล/นิติบุคคล ที่อาจมีความขัดแย้ง</p>	<ul style="list-style-type: none"> ความสัมพันธ์ 	<p>ลักษณะของรายการระหว่างกัน</p>	<p>มูลค่ารายการ (พันบาท)</p> <p>บัญชีสิ้นสุด 31 ธ.ค. 54</p> <p>งวดสามเดือน สิ้นสุด 31 มี.ค. 55</p>		<p>ความจำเป็น/ ความสมเหตุสมผลของรายการ</p>	<p>ความเห็นของ คณะกรรมการ ตรวจสอบ</p>
<p>428. บริษัท ทิมเวิร์ค โซลูชั่น จำกัด</p>	<ul style="list-style-type: none"> เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ใน บจ. ทิมเวิร์ค โซลูชั่น โดยถือหุ้นร้อยละ 60.0 กรรมการของบริษัท และผู้ถือหุ้นของบริษัท 1 ท่าน คือ นายฉัตรมงคล เขมาภีรัตน์ เป็นกรรมการของ บจ. ทิมเวิร์ค โซลูชั่น 	<p>842.1 รายการกับ บจ. เอสซีซี เมนเทนแนนซ์ เซอร์วิส เซลล์ บริษัท</p> <p>— ค่าใช้จ่ายในการบริหาร (ค่าบริการ Domain@sriracha.com)</p>	<p>0.9</p>	<p>1</p>	<p>— บริษัท ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์บริการ Domain@sriracha.com ที่ให้บริการโดย บจ. ทิมเวิร์ค โซลูชั่น เพื่อช่วยในการบริหารบริษัท</p> <p>— เงินค่าใช้จ่ายค่าและราคาที่ บจ. ทิมเวิร์ค โซลูชั่น เรียกเก็บจากบริษัท เป็นราคาและเงินค่าใช้จ่ายที่เทียบเคียงได้กับราคาที่ บจ. ทิมเวิร์ค โซลูชั่น เรียก</p>	<ul style="list-style-type: none"> เป็นรายการสนับสนุนธุรกิจของบริษัท เงื่อนไขทางการค้าและการติดราคาระหว่างกันมีความสมเหตุสมผล

		— —เจ้าหนี้อื่น	0.9 1.5	1	เก็บจากลูกค้ารายอื่น -	
10. บริษัท ไทย ไทเฮ จำกัด	<ul style="list-style-type: none"> • กรรมการของบริษัท และผู้ถือหุ้นของบริษัท 2 ท่าน คือ คุณบุญเครือ เขมาภิรัตน์ และคุณกฤษฏา โพธิสมภรณ์ เป็นกรรมการของบจ. ไทย ไทเฮ 	10.1 รายการกับบริษัท — ค่าใช้จ่ายในการบริหาร (ค่าที่ปรึกษา)	2,400.0	2,260.0	<ul style="list-style-type: none"> - บริษัท ได้แต่งตั้งให้บจ. ไทย ไทเฮ เป็นที่ปรึกษาในการประมูลงาน และออกแบบงานสำหรับโครงการที่เกี่ยวข้องกับโรงงานไฟฟ้า และโครงการที่มีเจ้าของโครงการเป็นบริษัทสัญชาติญี่ปุ่น - ราคาค่าปรึกษาที่เป็นราคาที่เทียบเคียงได้กับราคาที่เสนอจากผู้ให้บริการรายอื่น 	<ul style="list-style-type: none"> - เป็นรายการสนับสนุนธุรกิจของบริษัท - การคิดราคาระหว่างกันมีความสมเหตุสมผล
บุคคล/นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ความสัมพันธ์	ลักษณะของรายการระหว่างกัน	มูลค่ารายการ (พันบาท) ปีบัญชีสิ้นสุด 31 ธ.ค. 53 ปีบัญชีสิ้นสุด 31 ธ.ค. 54		ความจำเป็น/ ความสมเหตุสมผลของรายการ	ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
9. บริษัท ไทย ไทเฮ จำกัด	<ul style="list-style-type: none"> • <u>กรรมการของบริษัท และผู้ถือหุ้นของบริษัท 2 ท่าน คือ คุณบุญเครือ เขมาภิรัตน์ และคุณกฤษฏา โพธิสมภรณ์ เป็นกรรมการของบจ. ไทย ไทเฮ</u> 	9.1 <u>รายการกับบริษัท</u> — <u>ค่าใช้จ่ายในการบริหาร (ค่าที่ปรึกษา)</u>	2,260.0	540.0	<ul style="list-style-type: none"> - <u>บริษัท ได้แต่งตั้งให้บจ. ไทย ไทเฮ เป็นที่ปรึกษาในการประมูลงาน และออกแบบงานสำหรับโครงการที่เกี่ยวข้องกับโรงงานไฟฟ้า และโครงการที่มีเจ้าของโครงการเป็นบริษัทสัญชาติญี่ปุ่น</u> - <u>ราคาค่าปรึกษาที่เป็นราคาที่เทียบเคียงได้กับราคาที่เสนอจากผู้ให้บริการรายอื่น</u> 	<ul style="list-style-type: none"> - <u>เป็นรายการสนับสนุนธุรกิจของบริษัท</u> - <u>การคิดราคาระหว่างกันมีความสมเหตุสมผล</u>
4410. คุณบุญเครือ เขมาภิรัตน์	<ul style="list-style-type: none"> • <u>คุณบุญเครือ เขมาภิรัตน์ เป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามและผู้ถือหุ้นของบริษัท</u> • <u>คุณบุญเครือ เขมาภิรัตน์ ถือหุ้น</u> 	4410.1 <u>รายการกับบริษัท</u> <u>๒</u>			<ul style="list-style-type: none"> - <u>บริษัท ได้ทำการซื้อที่ดินและอาคารจากคุณบุญ</u> 	<ul style="list-style-type: none"> - <u>รายการซื้อขายที่ดินนั้น</u>

<p>13. บริษัท ไทย-ไท เอ-จำกัด</p>	<p>บริษัท ร้อยละ 18.8</p> <ul style="list-style-type: none"> คุณบุญเครือ เขมาภิรัตน์ ถือหุ้น บจ. ศรีราชา โฮลดิ้ง ในสัดส่วนร้อยละ 29.1 ตามลำดับ โดย บจ. ศรีราชา โฮลดิ้ง เป็นผู้ถือหุ้นบริษัท ในสัดส่วนร้อยละ 64.6 กรรมการของบริษัท และ ผู้ถือหุ้นของบริษัท 2 ท่าน คือ คุณบุญเครือ เขมาภิรัตน์ และ คุณกฤษฎา โพธิสมภรณ์ เป็นกรรมการของ บจ. ไทย-ไทเอ 	<p>ชื่อทรัพย์สิน เจ้าหนี้ เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน 13.1 รายการกับบริษัท ค่าใช้จ่ายในการบริหาร (ค่าที่ปรึกษา)</p>	<p>156,000.0 42,000.0 2.2 2,400.0</p>	<p>- -2,260.0</p>	<p>เครือ เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2553 โดยซื้อทรัพย์สินในราคาใกล้เคียงกับราคาประเมินโดยผู้ประเมินภายนอก</p> <p>- ในปี 2554 บริษัท ทำการซื้อหุ้นสามัญของ บจ. ไทยไทเอ จำนวน 2,200 หุ้นในราคาหุ้นละ 1 บาท จากคุณบุญเครือ เขมาภิรัตน์</p> <p>- บริษัท ยังค้างชำระค่าที่ดินดังกล่าวเมื่อสิ้นสุดปี 2554 ทำให้ปรากฏรายการเจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุนระหว่างกัน</p> <p>- บริษัท ได้แต่งตั้งให้ บจ. ไทย-ไทเอ เป็นที่ปรึกษาในการประมูลงาน และออกแบบงานสำหรับโครงการที่เกี่ยวข้องกับโรงงานไฟฟ้า และโครงการที่มีเจ้าของโครงการเป็นบริษัทสัญชาติญี่ปุ่น</p> <p>= ราคาค่าปรึกษาที่เป็นราคาที่เทียบเคียงได้กับราคาที่เสนอจากผู้ให้บริการรายอื่น</p>	<p>ของ บจ. ไทย-ไทเอ เป็นไปเพื่อลดความขัดแย้งทางผลประโยชน์</p> <p>- ราคาซื้อขายระหว่างกันมีความเหมาะสม</p> <p>- เป็นรายการสนับสนุนธุรกิจของบริษัท</p> <p>- การคิดราคาระหว่างกันมีความสมเหตุสมผล</p>
<p>บุคคล/นิติบุคคล ที่อาจมีความขัดแย้ง</p>	<p>ความสัมพันธ์</p>	<p>ลักษณะของรายการระหว่างกัน</p>	<p>มูลค่ารายการ (พันบาท)</p> <p>ปีบัญชีสิ้นสุด 31 ธ.ค. 54</p> <p>งวดสามเดือน สิ้นสุด 31 มี.ค. 55</p>		<p>ความจำเป็น/ ความสมเหตุสมผลของรายการ</p>	<p>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ</p>
<p>1511. คุณฉัตรมงคล เขมาภิรัตน์ 14. คุณบุญเครือ เขมาภิรัตน์</p>	<ul style="list-style-type: none"> คุณฉัตรมงคล เขมาภิรัตน์ เป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามและผู้ถือหุ้นของบริษัท คุณฉัตรมงคล เขมาภิรัตน์ ถือหุ้นบริษัท ร้อยละ 1.8 คุณบุญเครือ เขมาภิรัตน์ ถือหุ้น บจ. ศรีราชา โฮลดิ้ง ในสัดส่วนร้อยละ 2.9 ตามลำดับ โดย บจ. ศรีราชา โฮลดิ้ง เป็นผู้ถือหุ้นบริษัท ในสัดส่วนร้อยละ 64.6 คุณบุญเครือ เขมาภิรัตน์ เป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามและผู้ถือหุ้นของบริษัท คุณบุญเครือ เขมาภิรัตน์ ถือหุ้นบริษัท ร้อยละ 18.8 คุณบุญเครือ เขมาภิรัตน์ ถือหุ้นบริษัท ร้อยละ 18.8 	<p>1511.1 รายการค้าประกัน</p> <p>ค้าประกัน 14.1 รายการกับบริษัท</p> <p>ชื่อทรัพย์สิน เจ้าหนี้</p>	<p>156,000.0 42,000.0</p>	<p> </p>	<p>- บริษัท ค้าประกันให้กับคุณฉัตรมงคล เขมาภิรัตน์ ในการเป็นตัวแทนประกันวินาศภัยให้กับบริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด จำนวนวงเงินค้าประกัน 450,000 บาท</p> <p>- บริษัท ยกเลิกการค้าประกันแล้วเมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2554</p> <p>= บริษัท ได้ทำการซื้อที่ดินและอาคารจากคุณบุญเครือ เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2553 โดยซื้อทรัพย์สินในราคาใกล้เคียงกับราคาประเมินโดยผู้ประเมินภายนอก</p>	<p>- เป็น รายการ ที่ ไม่ เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักของกลุ่มบริษัท บริษัท ไม่ควรทำรายการในลักษณะดังกล่าวอีก</p> <p>- รายการซื้อขายที่ดิน เป็นไปเพื่อลดความขัดแย้งทางผลประโยชน์</p> <p>- ราคาซื้อขายระหว่างกันมีความเหมาะสม</p>

	<p>หุ้นบจ. ศรีราชา โฮลดิ้ง ในสัดส่วนร้อยละ 20.1 ตามลำดับ โดย บจ. ศรีราชา โฮลดิ้ง เป็นผู้ถือหุ้นบริษัทฯ ในสัดส่วนร้อยละ 64.6</p>					
<p>712. คุณกฤษฎา โพธิสมภรณ์</p>	<ul style="list-style-type: none"> • <u>คุณกฤษฎา โพธิสมภรณ์ เป็นผู้บริหารและกรรมการของบริษัทฯ</u> 	<p>12.1 รายการกับบริษัทฯ</p> <ul style="list-style-type: none"> - <u>เจ้าหน้าที่จากการซื้อเงินลงทุน</u> 	<p>2.2</p>	<p> </p>	<ul style="list-style-type: none"> - ในปี 2554 บริษัทฯ ทำการซื้อหุ้นสามัญของ บจ. ไทยไทย จำนวน 2,200 หุ้นในราคาหุ้นละ 1 บาท จากคุณกฤษฎา โพธิสมภรณ์ - บริษัทฯ ยังค้างชำระค่าหุ้นดังกล่าวเมื่อสิ้นสุดปี 2554 ทำให้ปรากฏรายการเจ้าหน้าที่จากการซื้อเงินลงทุนระหว่างกัน 	<ul style="list-style-type: none"> - รายการซื้อขายหุ้นของ บจ. ไทยไทยเป็นไปเพื่อลดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ - ราคาซื้อขายระหว่างกันมีความเหมาะสม
<p>15. คุณฉัตรมงคล เขมาภิรัตน์</p>	<ul style="list-style-type: none"> • คุณฉัตรมงคล เขมาภิรัตน์ เป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามและผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ • คุณฉัตรมงคล เขมาภิรัตน์ ถือหุ้นบริษัทฯ ร้อยละ 1.8 • คุณบุญเครือ เขมาภิรัตน์ ถือหุ้นบจ. ศรีราชา โฮลดิ้ง ในสัดส่วนร้อยละ 2.0 ตามลำดับ โดย บจ. ศรีราชา โฮลดิ้ง เป็นผู้ถือหุ้นบริษัทฯ ในสัดส่วนร้อยละ 64.6 	<p>15.1 รายการค้าประกัน</p> <ul style="list-style-type: none"> - ค้าประกัน 	<p> </p>	<p> </p>	<ul style="list-style-type: none"> - บริษัทฯ ค้าประกันให้กับคุณฉัตรมงคล เขมาภิรัตน์ ในการเป็นตัวแทนประกันวินาศภัยให้กับบริษัทวิริยะประกันภัย จำกัด จำนวนวงเงินค้าประกัน 450,000 บาท - บริษัทฯ ยกเลิกการค้าประกันแล้วเมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2554 - 	<ul style="list-style-type: none"> - เป็นรายการที่ไม่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักของกลุ่มบริษัท - บริษัทฯ ไม่ควรทำรายการในลักษณะดังกล่าวอีก

11.2 รายการปรับโครงสร้างการถือหุ้นในกลุ่มบริษัทฯ เพื่อการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

ในระหว่างเดือน มกราคม 2553 ถึงเดือนธันวาคม 2554 กลุ่มบริษัทฯ ได้ดำเนินการปรับโครงสร้างการถือหุ้นภายในกลุ่มบริษัทฯ เพื่อให้โครงสร้างการถือหุ้นมีความโปร่งใส และลดประเด็นความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยบริษัทฯ ได้ดำเนินการซื้อหุ้นบริษัทที่มีการดำเนินงานเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทจำนวน 2 บริษัทจากกลุ่มผู้ถือหุ้นของบริษัท โดยมีรายละเอียดการดำเนินการ ดังต่อไปนี้

วันที่ทำรายการ	หุ้นที่เกี่ยวข้อง	ผู้จ่ายเงิน (ผู้ซื้อหุ้น)	ผู้รับเงิน (ผู้ขายหุ้น/ ผู้ออกหุ้นใหม่)	จำนวนเงิน (พันบาท)	ความสมเหตุสมผลของรายการ
15 มกราคม 2553	หุ้นสามัญของบจ.เอสซีซี เมนเทนแนนซ์ เซอร์วิสเชส จำนวน 5,005 หุ้น	บริษัทฯ	คุณบุญเครือ เขมาภิรัตน์	4,272.7	<ul style="list-style-type: none"> - บริษัทฯ ซื้อหุ้นสามัญบจ. เอสซีซี เมนเทนแนนซ์ เซอร์วิสเชสจากผู้ถือหุ้นใหญ่ในราคา 853.7 บาทต่อหุ้น (ราคาบัญชีของบจ. เอสซีซี เมนเทนแนนซ์ เซอร์วิสเชสเมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2552 คือ 853.7 บาทต่อหุ้น) - ราคาซื้อขายหุ้นใกล้เคียงกับมูลค่าทางบัญชีของบจ. เอสซีซี เมนเทนแนนซ์ เซอร์วิสเชส จึงเป็นราคาอ้างอิงที่เหมาะสม
31 มีนาคม 2554	หุ้นสามัญของบจ. เค ซี บี เอส สไตร์ จำนวน 4,999 หุ้น	บริษัทฯ	คุณพิชิต เอื้อธำรงสวัสดิ์	2,054.6	<ul style="list-style-type: none"> - บริษัทฯ ซื้อหุ้นสามัญบจ. เค ซี บี เอส สไตร์ จากผู้ถือหุ้นใหญ่ในราคา 411.0 บาทต่อหุ้น (ราคาบัญชีของบจ. เค ซี บี เอส สไตร์ เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2553 คือ 411.7 บาทต่อหุ้น) - ราคาซื้อขายหุ้นใกล้เคียงกับมูลค่าทางบัญชีของบจ. เค ซี บี เอส สไตร์ จึงเป็นราคาอ้างอิงที่เหมาะสม
	หุ้นสามัญของบจ. เค ซี บี เอส สไตร์ จำนวน 2,499 หุ้น	บริษัทฯ	คุณอภิรักษ์ เศรษฐกุลวิชัย	1,027.1	
	หุ้นสามัญของบจ. เค ซี บี เอส สไตร์ จำนวน 2,499 หุ้น	บริษัทฯ	คุณदनรุจ วินมูน	1,027.1	
28 ธันวาคม 2554	หุ้นสามัญของบจ. ไทย ไทเฮ จำนวน 2,200 หุ้น	บริษัทฯ	คุณบุญเครือ เขมาภิรัตน์	<u>2.2</u>	<ul style="list-style-type: none"> - บริษัทฯ ซื้อหุ้นสามัญบจ. ไทย ไทเฮ จากผู้ถือหุ้นใหญ่ในราคา 400.0 บาทต่อหุ้น (มูลค่าที่ตราไว้ของบจ. ไทย ไทเฮ เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2553 คือ 400 บาทต่อหุ้น 1.0 บาทต่อหุ้น) - ราคาซื้อขายหุ้นเท่ากับมูลค่าที่ตราไว้ของตามบัญชีบจ. ไทย ไทเฮ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 มีมูลค่าเป็นลบ จึงเป็นราคาอ้างอิงที่เหมาะสมราคาซื้อ 1.0 บาทต่อหุ้นจึงเป็นราคาที่เหมาะสม
	หุ้นสามัญของบจ. ไทย ไทเฮ จำนวน 2,200 หุ้น	บริษัทฯ	คุณกฤษฎา โพรธสมภรณ์	<u>2.20-0</u>	
	หุ้นสามัญของบจ. ไทย ไทเฮ จำนวน 2,200 หุ้น	บริษัทฯ	คุณกัธธ ยังกง	<u>2.20-0</u>	

11.3 ความจำเป็นและความสมเหตุสมผล-ของรายการ ระหว่างกัน

คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการพิจารณาข้อมูลรายการระหว่างกันของบริษัทฯ ในที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีการพิจารณาดังต่อไปนี้

_____ ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2554 ได้พิจารณาข้อมูลรายการระหว่างกันของบริษัทฯ ในรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 และสำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2554

_____ นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 4/2554 เมื่อวันที่ 26-21 ธันวาคม 2554 ได้พิจารณา-ข้อมูลรายการระหว่างกันของบริษัทฯ งวด 9 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2554

_____ ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2555 ได้พิจารณาข้อมูลรายการระหว่างกันของบริษัทฯ ในรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554

_____ ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 3/2555 เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2555 ได้พิจารณาข้อมูลรายการระหว่างกันของบริษัทฯ ในรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2555

_____ ประกอบกับนอกจากนั้น คณะกรรมการตรวจสอบได้ทำการ สอบถามข้อมูลต่าง-ๆ จากฝ่ายบริหารของบริษัทฯ รวมทั้งการสอบทานข้อมูลตามที่ระบุในหมายเหตุประกอบงบการเงินของผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ แล้วเห็นว่า รายการระหว่างกันของบริษัทฯ ในรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2554 และสำหรับงวด 9 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายนในปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และในงวด 3 เดือนสิ้นสุด 31 มีนาคม 2555 เป็นรายการที่เป็นไปเพื่อการดำเนินธุรกิจตามปกติของบริษัทฯ และเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป ในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระทำกับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอำนาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่คู่สัญญาอีกฝ่ายมีสถานะเป็นบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (Arm's Length Basis) และไม่มีการถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างบริษัทฯ และบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

11.4 มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

_____ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 15/2554 เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2554 ได้มีมติกำหนดนโยบาย-และ-ขั้นตอนการทำรายการระหว่างกัน เพื่อให้รายการระหว่างบุคคลหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งเป็นไปอย่างโปร่งใส-และ-เพื่อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ โดยสามารถสรุปนโยบายและขั้นตอนดังกล่าวได้ดังนี้

_____ การเข้าทำรายการระหว่างกันหรือรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทฯ และบริษัทย่อยของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ฯ และประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ประกอบกับประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน รวมทั้งกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ของสำนักงาน ก.ล.ต. และ/หรือตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยรายการระหว่างกันในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (56-1) ด้วย

_____ ในกรณีที่กฎหมายกำหนดให้บริษัทฯ ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันในเรื่องใด บริษัทฯ จะจัดให้คณะกรรมการตรวจสอบ ตรวจสอบและให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการดังกล่าว และความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบจะถูกนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทหรือผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี เพื่อให้มั่นใจว่าการเข้าทำรายการตามที่เสนอนั้นเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ

ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 15/2554 ได้พิจารณาและอนุมัติหลักการให้ฝ่ายจัดการสามารถอนุมัติการทำธุรกรรมดังกล่าวหากธุรกรรมเหล่านั้นมีข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนพึงกระทำกับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอำนาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง โดยบริษัทฯ จะต้องจัดทำรายงานสรุปการทำธุรกรรมที่มีขนาดเกินกว่า 1,000,000 บาท หรือ รายการที่มีมูลค่ารวมกันในรอบหกเดือนเกินกว่า 1,000,000 บาท เพื่อรายงานในการประชุมคณะกรรมการทุกครั้ง

11.5 นโยบายหรือแนวโหม้การทำรายการระหว่างกันในอนาคต

ภายหลังจากที่บริษัทฯ ได้เสนอขายหุ้นต่อประชาชนแล้ว การเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการระหว่างบริษัทฯ กับบริษัทย่อย บริษัทฯ จะปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่มีผลใช้บังคับ

หากบริษัทฯ ประสงค์จะเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการระหว่างบริษัทฯ กับบริษัทย่อย บริษัทฯ จะปฏิบัติตามนโยบายและขั้นตอนที่ได้กล่าวไว้ในหัวข้อ 11.4 อย่างเคร่งครัด โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้ให้แนวทางในการพิจารณา คือ ให้พิจารณาความจำเป็นของรายการต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ และให้พิจารณาเปรียบเทียบราคากับรายการเทียบเคียงที่ทำกับบุคคลภายนอก (หากมี) รวมถึงพิจารณาสาระสำคัญของขนาดรายการด้วย